

สรุปประเด็นให้สัมภาษณ์ของ  
นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง เลขานุการกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
ในรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทย เรื่อง “เปิดปม ๓ ประเด็นร้อนร่างรัฐธรรมนูญ”  
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT)  
วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

**๑. นายกรัฐมนตรีคนนอก**

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดให้แต่ละพรรคการเมืองเสนอรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวนพรรคละ ๓ รายชื่อ ทำให้ประชาชนทราบล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้ง หลังจากร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกออกเผยแพร่จะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ การให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีจะทำให้ประชาชนทราบได้ทันทีว่าหากเลือกพรรคการเมืองนี้แล้วใครจะได้มาเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังได้กำหนดให้นายกรัฐมนตรีมีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน ๘ ปี ซึ่งเรื่องนี้ได้มีกำหนดไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้พรรคการเมืองที่จะเสนอชื่อบุคคลมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาเรื่องคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ หากภายหลังเกิดปัญหาเรื่องคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสามารถร้องเรียนไปยังองค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญได้

ส่วนกรณีที่มีความกังวลเรื่องการเสนอรายชื่อคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น พรรคการเมืองจะต้องพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและไม่มีข้อห้ามว่าต้องเป็นคนที่สมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น หรือจะเป็นคนในพรรคการเมืองหรือบุคคลที่พรรคการเมืองสนับสนุน เมื่อพรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งก็มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลนั้นต่อสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบต่อไป

**๒. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ**

ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องการผูกขาดการใช้อำนาจ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีการวางระบบและกลไกการตรวจสอบต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้การบริหารประเทศมีความโปร่งใส จึงมีการวางระบบตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐบาล

ส่วนกรณีที่มีการวิจารณ์ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำได้ยากขึ้นนั้น โดยหลักแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีการกำหนดขั้นตอนพอสมควรเพราะรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายสูงสุดที่คนในประเทศจะต้องปฏิบัติตาม หากรัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้โดยง่ายจะทำให้ความมั่นคงและเสถียรภาพมีปัญหาเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ยากถึงขนาดที่จะแก้ไขไม่ได้เป็นไปตามหลักเบื้องต้นตามที่รัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ กำหนดไว้ เช่น กำหนดให้คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สามารถเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นต่างๆ ได้ตามที่เห็นสมควร การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้ยากขึ้นเพราะต้องการให้ทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดว่าการเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมต้องมีเสียงหนึ่งในสามของสมาชิกวุฒิสภา หากเรื่องที่เสนอขอแก้ไขเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติคงไม่มีการคัดค้านการแก้ไข

### ๓. องค์กรอิสระ

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้กำหนดให้องค์กรอิสระทั้ง ๕ องค์กร มีอำนาจตามที่มีอยู่เดิมแต่จะมีการปรับเปลี่ยนในบางเรื่อง เช่น กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจถอดถอน ซึ่งจากเดิมเป็นอำนาจของวุฒิสภา ส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการเปลี่ยนจากเดิมโดยเน้นไปที่การบริหารจัดการการเลือกตั้งเป็นหลัก โดยอำนาจในการเพิกถอนสิทธิจะให้เป็นอำนาจของศาลยุติธรรม ส่วนเรื่องที่มีหลายฝ่ายกังวลเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้องขององค์กรอิสระที่มีมากเกินไปนั้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงได้กำหนดถึงที่มาองค์ประกอบ และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระไว้สูง ดังนั้นขอให้ประชาชนไว้วางใจในระบบซึ่งหากองค์กรอิสระต่างๆใช้อำนาจไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งได้ เช่น หากศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจไม่ถูกต้อง ขาดความเที่ยงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สามารถเข้าชื่อถอดถอนได้ ส่วนตัวเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความพอดี ไม่ตึงจนเกินไป หลังจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกเผยแพร่จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนอีกครั้ง ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้ใช้บังคับต่อไปหรือไม่

โดย ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการ  
ประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  
ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ